

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๓๔๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. กำหนดการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ปลอดภัยจากพื้นที่ โดยกำหนดการเนินการตามโครงการ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑. การฝึกอบรม ครู ก ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด จังหวัดละ ๒ คน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมองค์การบริหารจังหวัด) จังหวัดละ ๑ คน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การถ่ายทอดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสีตารีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๒. การฝึกอบรม ครู ข ให้ท้องถิ่นอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ อำเภอละ ๑ คน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด แห่งละ ๒ คน (ไม่รวมองค์การบริหารจังหวัด) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม โดยให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ครู ก เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการดังนี้

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดละ ๒ คน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมองค์การบริหารจังหวัด) จังหวัดละ ๑ คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมครู ก ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ thairabiesdla@gmail.com ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. เตรียมความพร้อมเพื่อจัดฝึกอบรมครู ข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด หลังจากการฝึกอบรมครู ก เสร็จสิ้น โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำหรับงบประมาณดำเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณที่ส่งมาด้วย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรมตามข้อ ๑ ค่าเช่าที่พัก (จำนวน ๑ คืน) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงและกรณีผู้เข้ารับการอบรมที่มีความจำเป็นต้องพักค้าง ก่อน-หลัง การอบรม ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR CODE ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



**(นายประยูร รัตนเสนีย์)**

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕ หรือ ๐๘๑-๑๗๔๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน : นางสาวภัชร์จิรismi ัชเมฆรัตน์/

นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว